







SỮA NESTLÉ MIẾNG CON CHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BÒ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh các nhà thương binh và các trường học Lycées

Institution HO-DAC-HAM

ENSIGNEMENT PRIMAIRE ET PRIMAIRE SUPÉRIEUR FRANCO-INDIGÈNE Rue Jules Ferry - HUE avec collaboration de: M.M. Trần-dinh-Dân, Nguyễn-việt-An, Phạm-huu-Khanh, Dang-Minh, Trương-Ta, Nguyễn-ngọc-Cần, Nguyễn-là-Thiến, Thái-van-Phan, Nguyễn-khoa-Trang, Nguyễn-Giát, Đào-Tru, Nguyễn-huu-Bang

MỘT AN MẠNG LÀM SÔI NỒI DƯ-LUẬN Vì bất thục lão mà lý trưởng làng Phong-cốc (Thanh-hóa) bị bắt chẹt!

Không ít giờ chiều ngày 16 Septembơ. Ông Đuan Bernardet ở địa Phủ Thọ, dân họ người tỉnh Thương chánh là Công, Kỳ, Lập, tới làng Phong-cốc, tỉnh Thủ-cốc, phủ Thiệu-hóa (Thanh-hóa), bắt thục lão.

CHO KHÔN QUYỀN SÁCH Người và Ma

Quyền sách nhỏ dầy 32 trường, thuật chuyên một chúng thanh niên kết bạn với ma. Nhờ bùa ma các chúng khi lên cung trăng, khi xuống cảnh người chết, sai rô đàn là Thiên-đàn là Địa-ngọc.

KHỚCHUYỆN Việc trong nước

Đêm 10 Septembơ, Ông Yên - sơn An ngợ P sang có địa thuyêt tại căn lạp ở Văn Thủy, thành phố Ninh bình (Bắc kỳ).

Việc trong nước

Việc kỳ quái phủ Bình-sơn có bắt bọn kia đến giam cầm, tòa sư cấp Bình-sơn xét việc đó là vụ, nên đã bắt liền rồi. Theo lời những người về mấy làng lân cận, như Long-giang, Liễu-tri, nhứt là những bệnh nhân đều nói lời báo nhà thầy thông liên châu bạc, là đầu và hiểm, chớ thầy là người biết chăm làm việc bần phu.

Quyển quá!

PHŨ-YÊN. - Việc dân kiện sự lý trưởng Lê-Ta và Mãng-giết ở làng Phong-cốc tỉnh An-phủ, phủ Tuy-an, chiếm đoạt của làng, đặng T. D. số 946 (21-3-36), đặng mang quan trên phán xử.

Bệnh Giang mai (Tim la) và Lậu kinh niên

người mình phải rất nhiều, chỉ vì lúc đầu làm đúng phải thuốc nhứt-nhứt ngay-đáp mà sau anh ra trên trung tâm này, sau đó anh đã chữa, anh đi học đi làm... Tim la, rớt ngay rớt... bệnh Giang mai (Tim la) và Lậu kinh niên.

CHỈ-LINH HIỆU NHANH-MAI

Thuốc ChỈ-LINH này hết sức hay, của một nhà chuyên môn, bấy lâu nay chỉ nhờ có một mánh thuốc lý mà làm nên sự nghiệp vì nghề được chúng người lương thiện là thuốc được, nên tới đến nhà ai xin làm đại lý phải thông thuốc này khắp cả Đông-Pháp hầu cứu bệnh trẻ con. Trẻ con: mắc phải sưng ban đỏ, ban trắng, ban dát, ho hen, cảm giê nhức đầu sổ mũi, hay nhức mắt, đỏ mắt hơi trắng, lờ đờ, buồn bã, biếng ăn biếng ngủ. Dùng thuốc này trong ba giờ là lành. Liều nghiệm phải thông, giá mỗi gói 0.50

THƠ-TIN

Cùng ở Tr. T. Tourane Bức thư dài nói đến thân vận và chuyện chắt ruyền luyến, v. v. Việc kỳ cầu phải xét lại cho chính xác, nên phải đáng trọng.

Câu chuyện chứa cỡ bậc

Được biết ông nói tên dân sự k. k. v. v. Việc kỳ cầu phải xét lại cho chính xác, nên phải đáng trọng.

Đi giặt bị sĩa chẹt!

HUE. - Thị Tý ở với ông phân Thụ làm việc tại ở Kiêm làm, nhà ở tại phường Thái - trạch (trong thành), lúc trên 6 giờ sáng ngày 18-9-36, đi giặt tại Bến-Tượng nơi sông đò Đông-ba (gần cầu Đông-ba) rồi sĩa chẹt bị chìm ngậm mà không ai biết.

Advertisement for BÉBÉ HOLLANDAIS milk powder, featuring an image of a baby and a product can. Text: BÉBÉ HOLLANDAIS LAIT DE BÉBÉ HOLLANDAIS FRIESELAND. Établissemments MORIN FRÈRES HUE - TOURANE - QUINHON

Từ đó, Vam-ba tập bản; nó tự xuất hiện mà thuốc đen. Nó gặp gì bản này nào ngọn cây, nào chồn, nào chim, nó không chừa cái gì hết.

Thê-lê-sa lên mười sáu tuổi. Vam-ba mười bảy. Trong năm này người ta bắt đầu bàn tán về đảng cướp tổ chức trong núi Lô-bi-ni. Ở chung quanh thành Rô-mô vẫn không khi nào trừ được cái nạn cướp. Có đôi khi thiếu tướng, nhưng bề có tướng thì có quân ngay.

chàng cứu sống Guy-mét-tô nữa, nên chàng có hy vọng rằng Guy-mét-tô không bác lời thỉnh cầu của chàng.

Guy-mét-tô nghe cũng thích ý, bèn chìa lời và cất ngay Cạt-ly-nhi đi tìm một đũa chần chiên cầm theo đi điều đình với cha Ri-ta ở Phô-rô-di-nôn.

đã nghe lạnh cả mình, rêm cả chun tóc. Chàng hỏi lại một lần nữa, một tên là bèn rót một ly rượu đưa cho chàng và nói: - Thôi, hỏi hỏi gì, hãy uống chén rượu để mừng cho ông Guy-mét-tô và có Ri-ta cho rồi!

